



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้แก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมเทคโนโลยีการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล		

นายลี มยอง-ซู ประธานคณะกรรมการธิการการสาธารณสุขและสวัสดิการ รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เสนอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมายการส่งเสริมเทคโนโลยีการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล โดยกำหนดให้การจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ให้มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาวิจัย และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ในปัจจุบันสถานพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลต่าง ๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการมุ่งส่งเสริม และนำประสบการณ์ด้านเทคนิคการรักษาทางการแพทย์ การส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ การสนับสนุนเครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อดำเนินการศึกษาด้านเทคโนโลยีการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงพยาบาลในเกาหลีใต้จำนวน ๑๐ แห่ง ได้ร่วมมือกันดำเนินการศึกษาและทำการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการเน้นให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้โรงพยาบาลร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย และเสริมสร้างบรรยากาศ ในสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการศึกษาวิจัย นับเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลการพัฒนางานบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว ทั้งแนวทางการรักษาผู้ป่วย การคิดค้นตัวยาใหม่ ๆ เวชภัณฑ์หรือเครื่องมือสำหรับการรักษา รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว จะยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ เกิดความร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันวิจัย รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตมากยิ่งขึ้น

นายลี มยอง-ซู ประธานคณะกรรมการธิการการสาธารณสุขและสวัสดิการ เน้นย้ำว่า การแก้ไขร่างกฎหมายข้างต้น จะส่งผลทำให้โรงพยาบาลทั้งหลายสามารถปฏิรูปและยกระดับแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ กลุ่มชีวการแพทย์ (Biomedical Cluster) ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการรักษาพยาบาล โดยคาดว่าภายหลังร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลบังคับใช้ จะทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนางานด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการทางแพทย์มากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว:	<a href="http://www.whosaeng.com/sub_read.html?uid=107230&amp;section=sc1">http://www.whosaeng.com/sub_read.html?uid=107230&amp;section=sc1</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๓/๖๒
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุ่มเพ็ญ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	